

# 41ชาติโอเค ป็นชิงเอเซีย

**กว่า400คนมาร่วมแข่งขัน  
NIGHT CHAMPIONSHIPSโคราช  
4-14ก.พ.58ไทยพีบีเอสสก  
พลโท ดร.เดชา เหมกระศรี เลขาธิการ  
สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผย  
ว่า ตามที่สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย  
ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา ★ มีต่อหน้า 18**

**41 ชาติโอเค** ☆ ต่อจากหน้า 17 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่35ไนท์แชมเปียนชิพส์(Night Championships) และเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 4-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี โปรแกรมการแข่งขันดังนี้ ประเภทคู่แข่งขันระหว่าง 4-8 กุมภาพันธ์ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประเภทถนน (Night Championships) ระหว่าง 10-12 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 20.00-24.00 น. ชีรอมเมืองโคราช ประเภทถนนไทม์ไทรอัล และจักรยานพาราไซคลิ่ง ระหว่าง 13-14 กุมภาพันธ์ ใช้สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถานที่แข่งขัน โดยมีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสถ่ายทอดสด ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 22.00-24.30 น.

สำหรับประเทศที่ตอบรับและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจนถึงขณะนี้มี 41 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย บาห์เรน บังกลาเทศ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีเหนือ ทิมอร์ตะวันออก ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก จอร์แดน คาซัคสถาน เกาหลีใต้ ลีทัวเนีย ภูเวท สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เลบานอน มาเก๊า มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า มองโกเลีย เนปาล โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ซีเรีย ไต้หวัน เดนมาร์ก เม็กซิโก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อุซเบกิสถาน เวียดนาม เยเมน และประเทศไทย

นับว่าเป็นการจัดแข่งขันที่มีจำนวนประเทศสมาชิกในทวีปเอเชียส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันมากที่สุด เป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่มีการจัดแข่งขันมา แสดงให้เห็นว่าทุกชาติในเอเชียเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย โดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ซึ่งการประชุมล่าสุดที่เมืองอินซอน ประเทศเกาหลีใต้ พลโท ดร.เดชา ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์โดยทั่วไปของประเทศไทยว่า ไม่มีเหตุการณ์ใดเป็นที่น่าวิตก ไม่มีม็อบ ไม่มีการปิดถนนประท้วงทั้งสิ้น รัฐบาลปัจจุบัน สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ และสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติตามโรดแมปที่ได้กำหนดไว้ จนทำให้มวลสมาชิกทั้ง 41 ประเทศ เข้าใจ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรวมแล้วกว่า 400 ชีวิต